
Stýrihópur um framtíðarnýtingu Krýsuvíkursvæðisins 

Fundargerð 2. fundar, sem haldinn var hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu Norðurhellu 2 

4. júní 2015 og hófst kl. 16:00. 

Fundinn sátu: Borghildur Sturludóttir, Kristinn Andersen, Júlíus Andri Þórðarson, Sigríður Björk 

Jónsdóttir og Valdimar Svavarsson. 

Að auki var boðaður og sat fundinn Dagur Jónsson, vatnsveitustjóri. 

Samantekt Dags Jónssonar 

Dagur þekkir vel til Krýsuvíkursvæðisins, framkvæmda þar og hugmynda, og hefur verið lengi verið 

áhugamaður um svæðið. Vegna þessa var hann boðaður til að kynna og ræða ýmis mál sem tengjast 

Krýsuvíkursvæðinu og það efni er tekið saman í vinnuskjali frá fundinum. 

Kynning áhugaverðra staða á svæðinu 

Sigríður Björk flutti kynningu á áhugaverðum stöðum innan Krýsuvíkursvæðisins og umræður fóru 

fram um efnið. 

Næstu skref 

Eftirfarandi var ákveðið: 

 Að fá hagsmunaaðila til fundar og samræðna við hópinn, s.s. úr ferðaþjónustu. 

 Að hópurinn færi í vettvangsferð um svæðið fyrir sumarleyfi, ef þess væri kostur. 

Fundi slitið kl. 17:00. 

Sent stýrihóp til samþykktar 


